



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 หน้า 1ต่อ 3 มูลค่าข่าว 419,034.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์

66 **ลูกสังคม** หลอกไว้ ว่าถ้าคนเราจะมีความสุขจะต้องมีเงิน มีทอง มีชื่อเสียง มียศถาบรรดาศักดิ์ มีอำนาจ และก็ต้องมีเรื่องเพศด้วย... "เป็นเรื่องของอาการทางสังคม... เป็นเรื่องของความสับสนที่เกิดจากภาวะไร้โดย คร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาคุณภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)... เป็นการระบุถึงกรณีศึกษาที่โด่งดังในสังคมไทย ที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็เกิดอีก กรณีผู้ชาย "เสนอสื่อ" สาวแวดวามันแจ๊ส เพื่อเป็นเมียเก็บ ซึ่ง "อาการทางสังคม" นูมนี่มีมานานแล้ว

และยุคใหม่ที่มี "อาการสังคมในมุมกลับ" ผู้หญิง "เสนอสื่อ" ต่อผู้ชาย...แบบนี้ก็มี ทั้งนี้ กรณีเมียเก็บ หรือที่หลาย ๆ คนเรียกขานว่า "เด็กป่า" นั้น ในวารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยบูรพา เคยมีการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ชื่อ "การจัดการปัญหาพฤติกรรมเด็กป่า/เด็กเถียงของนักศึกษาหญิงแบบเชิงรุก" โดย เกวลี เติริ่มแจ้งอรุณ ในวารสารฯ ปีที่ ๕ ฉบับที่ 1-2 ปีการศึกษา 2552

ในวิทยานิพนธ์ดังกล่าวนี้มีประเด็นที่น่าสนใจว่า มีการเกริ่นถึง "ปรากฏการณ์เด็กป่า" ประมาณว่า...ภายใต้สภาวะสังคมพลวัตรที่ถูกหล่อหลอมด้วยระบบบริโภคนิยม ทำให้มีเด็กและเยาวชนในภาคการศึกษาถูกชักจูงเข้าสู่การ "ค้าบริการทางเพศ" มากขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวนี้มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการที่ซับซ้อน เพื่อ

หลีกเลี่ยงกฎหมาย การปราบปราม โดยใช้สิ่งเร้าทางสังคมหลอกล่อ และก่อเกิดพฤติกรรมค้าบริการทางเพศในลักษณะเพื่อนคู่นอนกึ่งสถานภาพเมียเก็บ-เมียเก็บ มีศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียก รวมถึงคำว่า "เด็กป่า" วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ดังกล่าวนี้ มีการระบุไว้ว่า เพื่อศึกษาปัจจัย องค์ประกอบ สาเหตุของการเกิด พฤติกรรมการเป็น "เด็กป่า" ของ "นักศึกษาหญิง" รวมทั้งหาข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการจัดการปัญหาดังกล่าวนี้ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีส่วน



ได้ส่วนเสีย และนักศึกษาหญิงที่มีพฤติกรรมเป็น "เด็กป่า" โดยพบว่า...องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมมีที่มาจาก "ปัจจัย" ต่าง ๆ ได้แก่...ภูมิหลังครอบครัว ประสบการณ์ และปัจจัย ผลประโยชน์ต่างตอบแทน ส่วน "สาเหตุ" ที่ทำให้นักศึกษาหญิงเข้าสู่สถานะนี้ มีตั้งแต่เรื่องการย้ายถิ่น การขาดความอบอุ่น การต้องการความรัก ความอยากหรืออยากเห็น อากาศทดลอง การคบเพื่อน อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน รวมถึง ความต้องการอาชีพที่



สามารถมีรายได้มากเป็นพิเศษ

ขณะที่ “วิถี-ขบวนการ” ที่ชักนำนักศึกษาหญิงให้ตกเข้าสู่สถานะแบบนี้ สถานะ “เด็กป่า” พบว่า...ส่วนใหญ่จะผ่านระบบการจัดหาของตัวกลาง ซึ่งอาจเป็น เพื่อน...ที่มีอาชีพแฝงเป็นนายหน้าค้าบริการ

รวมถึงมีการติดต่อกันโดยตรง

กล่าวสำหรับ “ลักษณะของป่า” ในกรณีนี้ ที่นิยมมีสัมพันธ์แบบ “เลี้ยงดู” สาว ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ พบว่า...ส่วนใหญ่มักเป็นคน



ในอาชีพนักธุรกิจระดับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ รองลงมาคือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยช่วงอายุที่พบบนั้ อยู่ระหว่าง 40-65 ปี แต่ที่พบว่า “เป็นป่า” แบบนี้มากที่สุดคือช่วงอายุ 40-50 ปี

ส่วน “รูปแบบของเด็กป่า” นั้น พบได้ 3 รูปแบบคือ... 1. มีการอุปถัมภ์ มีการเลี้ยงดูอย่างต่อเนื่อง หรือเป็น “เด็กป่า” อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสาว ๆ ที่สมัครใจในเรื่องนี้กรณีนี้มักจะสนใจรูปแบบนี้กันมากที่สุด 2. เป็นคู่นอนประจำ ซึ่งขายบริการกันแบบที่ไม่มีการเลี้ยง

ดูอุปถัมภ์ จะจ่ายค่าบริการเป็นคราวไป ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบมากที่สุด และ 3. ยอมรับกันในสถานะ “เมียน้อย” ซึ่งกลุ่มนี้มักเกิดจากการติดต่อของ “ป่า” โดยตรง

งานวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ยังได้ทำการจำแนก “ผลประโยชน์ตอบแทน” ที่เป็นสาเหตุ-ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สาวยุคนี้หลายคนเลือกเข้าสู่สถานะ “เด็กป่า” โดยพบว่า... การให้บริการทางเพศของเด็กป่านั้น ส่วนใหญ่ยอมทำ หรือเลือกที่จะทำเองโดยสมัครใจ เพื่อแลกกับค่าตอบแทนที่ได้รับมาทั้งในรูปแบบของ “เงิน” เช่น ได้เป็นเงินเดือน ซึ่งมีตั้งแต่ประมาณ 2 หมื่นบาทขึ้นไปจนถึงหลักแสน, ในรูปของ “ที่พักอาศัย” เช่น บ้าน อพาร์ทเมนต์ คอนโดมีเนียม, “รถยนต์” สำหรับใช้ส่วนตัว หรือ “เงื่อนไขพิเศษ” อื่น ๆ รวมถึง “อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-โทรศัพท์มือถือ” ที่มีราคาสูง...ซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนนี้ กรณีนี้ ในสังคมไทยก็มีกระแสสภาวะหนึ่งแล้ว

ทั้งนี้ งานวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ยังได้สะท้อนด้วยว่า... ด้วยระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นด้านการบริโภค วัตถุนิยม เป็น “สิ่งเร้าทางสังคม” ที่ทำให้นักศึกษาหญิง ทำให้หญิงสาวหลายคนที่จัดสรรทางเศรษฐกิจ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ วัฒนธรรม จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ไม่เข้มแข็งพอ เกิดความต้องการที่จะแสวงหาผลประโยชน์ต่างตอบแทนรูปแบบนี้มากขึ้น ทำให้มี “เด็กป่า” เพิ่มสูงขึ้น และยังมีการ “รวมตัวกันเป็นกลุ่ม” ตั้งแต่กลุ่มเล็กจนถึงกลุ่มใหญ่ ซึ่งนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการค้าบริการทางเพศที่ต้องการเลี้ยงดูการถูกจับกุม...

“ต้องการซื้อ-เสนอซื้อ” เป็น “อาการทางสังคม”

“เต็มใจขาย-เสนอขาย” นี้ “อาการในมุมกลับ”

“ป่า-เด็กป่า” จะมีต่อไปอีกนานแค่ไหน???